



PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẄ VANG, GIÁ TRỊ CAO ĐẸP, TINH THẦN LÀM CHỦ VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN CỦA CÁC TẦNG LỚP PHỤ NỮ; ĐỔI MỚI, NÂNG TẦM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN THỜI KỲ MỚI*

PHẠM MINH CHÍNH

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lời Bộ Biên tập: Ngày 10-3-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã được tổ chức trọng thể. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

HÔM nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, xác định phương hướng và tầm nhìn chiến lược đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời gian tới. Đây cũng là ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các mẹ Việt Nam Anh hùng, chào mừng 959 đại biểu chính thức - là những phụ nữ tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc tụ hội về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến để tham dự Đại hội. Tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, các đồng chí, các bạn cùng toàn thể phụ nữ cả

nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dù ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, với bản lĩnh, ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, nhân hậu, đức hy sinh và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, phụ nữ Việt Nam đã vượt qua mọi nghịch cảnh, rào cản, định kiến, khó khăn, trở ngại, có những đóng góp, cống hiến to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, /Đánh Đông, dẹp

* Đầu đề do Tạp chí Cộng sản đặt

Bắc làm gương đề đời”⁽¹⁾. Người cũng dành tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Trong những năm qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Chiếm hơn 50% dân số và gần 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt, chủ động tham gia trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, ở mọi vùng, miền của Tổ quốc. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác; đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...; là nhân tố đặc biệt quan trọng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày tại Đại hội rất sâu sắc, toàn diện và đầy đủ. Nhìn lại 5 năm qua, phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội đã tham gia tích cực, hiệu quả vào nỗ lực chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ ngày càng được cải thiện. Vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên. Phong trào phụ nữ tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực, đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan ngang bộ đạt 50%. Nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học tăng lên đáng kể. Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt 26,5%, xếp thứ 9/58 quốc gia, nền kinh tế được nghiên cứu; nhiều doanh nhân nữ có uy tín, xếp hạng cao trong khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, nhiều phụ nữ đã đoạt giải khu vực và quốc tế. Các nữ đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao, nữ công an, nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã trở thành các “sứ giả” của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của nước ta trong hoạt động đối ngoại...

Có thể khẳng định, những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Bác Hồ kính mến: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”⁽²⁾.

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai tích cực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp lớn. Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hội là cầu nối giữa Đảng với các hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng

(1) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 3, tr. 260

(2) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, *Sđd*, t. 7, tr. 340

Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tôi đánh giá cao việc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các nội dung thúc đẩy bình đẳng giới trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và chủ trì thực hiện nội dung “Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ gia đình Việt Nam” trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội đã chủ động kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, sát với đối tượng hội viên, phụ nữ; có nhiều giải pháp mở rộng tính liên hiệp, thu hút, vận động, tuyên truyền các tầng lớp phụ nữ; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành và toàn xã hội để giải quyết nhiều vấn đề của phụ nữ, gia đình, trẻ em...

Hội đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện có hiệu quả Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Hội đã có nhiều mô hình rất sáng tạo, hiệu quả để hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, như “Tổ chức Tài chính vi mô TYM”...

Hơn hai năm qua, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm, các cấp Hội cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã đồng lòng, chung sức nỗ lực tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả. Đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý

nghĩa, mạng đậm dấu ấn của tổ chức Hội và phụ nữ, góp phần nhân thêm niềm tin, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, trong xã hội. Tiêu biểu là các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”...

Đặc biệt, có nhiều nữ cán bộ y tế, nữ chiến sĩ đã gác lại mọi nỗi niềm riêng tư, xung phong lên tuyến đầu chống dịch để giành giật từng hơi thở, từng sinh mạng của người bệnh khi bị dịch COVID-19. Nhiều nữ doanh nhân, những bà mẹ nghèo, các vị nữ tu hành, nữ nghệ sĩ, các bà, các mẹ, các chị... không phân biệt già trẻ, nghề nghiệp, tôn giáo hay những em gái nhỏ ở những vùng còn nhiều gian khó, chất chiu từng đồng tiền, tích góp từng mớ rau, quả trứng, cân thịt... gửi lên tuyến đầu.

Những hành động, nghĩa cử cao đẹp đó đã khẳng định vai trò và sự đóng góp của tổ chức Hội, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện “đa mục tiêu”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoan nghênh, ghi nhận và cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả của bạn bè, đối tác quốc tế đối với sự nghiệp thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ, trẻ em Việt Nam và tổ chức Hội.

Bên cạnh những kết quả tích cực, có ý nghĩa to lớn nêu trên, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, 5 năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội vẫn còn những hạn chế và gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Phong trào chưa thực sự toàn diện, mạnh mẽ, đồng đều, chưa khơi dậy và phát huy đầy đủ tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Ở một số nơi, cách thức tổ chức phong trào thi đua, cuộc vận động còn hình thức, chưa hấp dẫn, chưa thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc nắm bắt tâm tư, tình cảm; thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn về đời sống, việc làm của hội viên, phụ nữ tại một số địa phương còn hạn chế. Hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực, công tác giám sát và phản biện xã hội còn chưa được như mong muốn. Việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong một số lĩnh vực, đối tượng phụ nữ còn chậm. Nhận thức, hành động bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Vai trò đại diện cũng như việc lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong một số vụ việc xâm hại chưa thực sự mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả...

Với tình cảm quý trọng và tinh thần trách nhiệm cao trước phụ nữ cả nước, tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội trao đổi, thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, nội tại của tổ chức Hội để tìm giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh sau hơn 35 năm đổi mới, vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước đã được nâng lên, tạo thế và lực mới cho chị em phụ nữ. Cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen: Cách mạng công nghiệp

lần thứ tư; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những vấn đề an ninh phi truyền thống; khủng hoảng kinh tế toàn cầu; xung đột vũ trang; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng nhanh; già hóa dân số; bất bình đẳng giới... tác động mạnh mẽ đến đời sống, việc làm, phong trào của phụ nữ, cũng như đến tổ chức và hoạt động của Hội Phụ nữ chúng ta.

Phụ nữ có nhiều việc làm thu nhập cao hơn, đi đôi với nguy cơ mất việc làm đối với bộ phận lao động nữ có trình độ, chuyên môn hạn chế. Phụ nữ có nhiều cơ hội sáng tạo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhưng phụ nữ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, lao động nữ di cư... sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong tình hình hiện nay. Khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức thụ hưởng giữa các nhóm phụ nữ đang gia tăng.

Ngoài ra, còn nhiều vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ cần tiếp tục quan tâm giải quyết như: Đói nghèo; dịch bệnh, bạo lực gia đình, ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng hơn; gia tăng các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao liên quan đến phụ nữ, trẻ em...

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới, cần phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ chúng ta. Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập

nhật tri thức, kỹ thuật, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; hoàn thiện, thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027, những mục tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong báo cáo của Đại hội. Trong giai đoạn tới, đề Hội có thể khẳng định, nâng cao vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ, vận động xã hội thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong khu vực và quốc tế, tôi xin nhấn mạnh, gọi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

Một là, phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; có những giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ trên các lĩnh vực, địa bàn; đồng thời, làm tốt hơn nữa việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển, hội nhập với những giá trị thời đại gắn với giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, trung hậu, đảm đang, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc. Chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền để Hội tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực được xã hội và phụ nữ quan tâm như: Xây dựng các thiết chế nhà ở, nhà trẻ và tổ chức hoạt động phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho lao động nữ tại các khu công nghiệp; hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trẻ em mồ côi...

Hai là, các cấp Hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và sự hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng của đất nước chúng ta. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Cần đa dạng hóa nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nắm vững tình hình và xử lý tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động của Hội. Tích cực tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, trước mắt là các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, gắn với các vấn đề thiết thực cho phụ nữ, nhất là các nhóm phụ nữ đặc thù, yếu thế. Hội cần mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các đối tượng là phụ nữ; đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút đông đảo các tầng lớp, đối tượng phụ nữ tham gia Hội, nhất là phụ nữ ở lứa tuổi thanh niên, trong

các khu công nghiệp, phụ nữ ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nhất là những người có tầm ảnh hưởng, có khả năng truyền cảm hứng, lôi cuốn, dẫn dắt phong trào như: Nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, phụ nữ tài năng trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, nghệ thuật, văn hóa, thể thao, đối ngoại và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Có hình thức phù hợp động viên phụ nữ Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết, phát triển, hướng về Tổ quốc thân yêu. Tổ chức Hội cần đẩy mạnh phân cấp, phân công nhiệm vụ theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi đầu mối phụ nữ”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ, gương mẫu đi đầu và là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức Hội khi tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử và các thiết chế đại diện khác. Nâng cao năng lực, kỹ năng và bản lĩnh của cán bộ Hội trong giám sát, phản biện xã hội. Đề cao trách nhiệm của các cấp Hội, đặc biệt là cấp cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, tổ chức phụ nữ ở các cấp. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu cán bộ nữ, cán bộ Hội có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Ba là, Hội cần tổ chức thật nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hội

viên, phụ nữ; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp công tác để cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Khắc phục biểu hiện an phận, thực dụng, suy thoái đạo đức, lối sống... của một bộ phận phụ nữ. Cần phải làm cho mỗi cán bộ Hội ở các cấp và mỗi người phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: No ảm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Các cấp Hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân - gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em, bảo vệ môi trường... bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người và phụ nữ Việt Nam. Kịp thời phát hiện, lên tiếng, bênh vực, bảo vệ, giúp đỡ, kiến nghị giải pháp để giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Năm là, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tổ chức lãnh đạo,

chi đạo, hướng dẫn cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, từng cấp, địa phương, đơn vị. Hoàn thiện các chính sách có lồng ghép giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội được tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đồng hành cùng các phong trào, hoạt động của các cấp hội phụ nữ; hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, tiếp tục giao một số nhiệm vụ và bảo đảm nguồn lực để Hội Phụ nữ tham gia thực hiện một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, một số nhiệm vụ trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ phù hợp với khả năng, thế mạnh của tổ chức Hội ở từng cấp.

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về giới và thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới, coi đó là một tiêu chí của tiến bộ, văn minh, thực hiện tốt các cam kết quốc tế về phụ nữ và phát triển mà Việt Nam tham gia, nhất là Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững.

Xây dựng xã hội tốt đẹp trên nền tảng tôn trọng, tôn vinh, chăm lo, bảo vệ phụ nữ; phong cách ứng xử văn minh, văn hóa đối với phụ nữ; phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá

nhân phụ nữ điển hình tiên tiến. Kiên quyết phê phán, đấu tranh với tư tưởng, thái độ coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Tại Đại hội này, cùng với việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Điều lệ Hội, tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội dân chủ thảo luận, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII là các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết; bảo đảm hài hòa, cân đối, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, những người tiêu biểu, có đủ năng lực, điều kiện tham gia, đóng góp cho công tác Hội, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới.

Chúng ta tin tưởng rằng, sau Đại hội này, trong xã hội mà trước tiên là những cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ có nhận thức mới, khí thế mới, tạo đà phát triển mới cho phong trào phụ nữ nước ta, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, thiết thực, chất lượng và hiệu quả hơn. Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Với những tình cảm trân trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa Xuân mới và dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Kính chúc các mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị đại biểu, các mẹ, các chị cùng toàn thể phụ nữ Việt Nam luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc! □